



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 1-5 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อังกฤษแจ้งแพทย์หยุดงาน ๕ วัน</p> <p>ลอนดอน - นายเจเรมี ฮันต์ รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษ ดำเนินแพทย์จบใหม่ที่นัดหยุดงานนาน ๕ วันว่าไร้ความรับผิดชอบ การแก้ไขความขัดแย้งคือการนั่งโต๊ะเจรจา ไม่ใช่การเผชิญหน้าและนัดหยุดงาน การที่แพทย์จบใหม่ซึ่งครอบคลุมแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษาไปจนถึงแพทย์ที่ทำงานเพียง ๑๐ ปีเศษ นัดหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตามเวลามาตรฐานสากล นานที่สุดนับตั้งแต่อังกฤษตั้งสำนักงานบริการสาธารณสุขเมื่อเกือบ ๗๐ ปีก่อน ทำให้ต้องยกเลิกการผ่าตัดคนไข้มากถึง ๑๐๐,๐๐๐ ราย สหภาพแรงงานของสมาคมการแพทย์อังกฤษ เห็นชอบแผนหยุดงาน ๕ วัน ครั้งใหม่ หลังจากที่แพทย์จบใหม่ได้หยุดงานไปแล้วหลายครั้งประท้วงสัญญาจ้างงานฉบับใหม่ที่รัฐบาลจะบังคับใช้ในเดือนหน้า โดยระบุว่าสัญญาใหม่ทำให้แพทย์ต้องทำงานหนักขึ้นนอกเวลางานปกติ ทำให้ชีวิตคนไข้เสี่ยงอันตราย สมาคมการแพทย์อังกฤษและรัฐบาลตกลงยุติการเผชิญหน้ากันเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่สมาชิกสมาคมลงมติไม่ยอมรับเงื่อนไขตามสัญญาใหม่</p>	-	-
นานาชาติ	<p>มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อชิการายแรกเป็นชายวัย ๖๑ปี</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย แถลงผ่านเว็บไซต์ว่า ชายคนนี้อาการหนัก ไม่ใช่เพราะการติดเชื้อชิคา แต่เพราะมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ทั้งความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง นิ่วในไต และโรคเกาต์ ผลการตรวจปัสสาวะและเลือดพบเชื้อชิคา ทั้งที่ไม่มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ จึงน่าจะเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะเชื้อไวรัสนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย คาดว่า จำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชุมชน บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัด มาเลเซียเพิ่งแจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อชิการายแรกของประเทศเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. เป็นสตรีวัย ๕๘ ปี ที่เพิ่งเดินทางกลับจากสิงคโปร์ ขณะที่สิงคโปร์แจ้งพบผู้ติดเชื้อจากในประเทศรายแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จากนั้นก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น ๑๘๙ คนแล้ว ในจำนวนนี้เป็นชาวมาเลเซีย ๑๑ คน</p>	<p>ประเทศไทยพบผู้ป่วยครั้งแรก พ.ศ.2555 โดยในช่วง พ.ศ. 2555-2558 พบรายงานผู้ป่วยกระจายทุกภาค และมีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ 5 ราย ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 พบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 97 ราย ใน 10 จังหวัด โดยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ</p>	-
นานาชาติ	<p>กัมพูชาเตือนพลเมืองไปแอฟริกา-อเมริกาใต้-อเมริกากลางระวังไวรัสชิคา</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ออกคำเตือนพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีมีครรภ์ ที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสชิคา ให้เฝ้าระวังและดูแลป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกยุงกัด แม้ว่าขณะนี้ ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิคาในกัมพูชาก็ตาม</p>	<p>พบผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 97 ราย ใน 10 จังหวัด โดยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ</p>	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เผยไวรัสซิกาที่พบในสิงคโปร์เป็นสายพันธุ์เอเชีย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น ๒๑๕ รายแล้ว กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์แถลงร่วมกันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาใหม่อีก ๒๖ รายในวันที่ ๓ ก.ย. โดยในจำนวนนี้ ๒๔ ราย มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในเขตอัลจูนิต ซึ่งเป็นเขตที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อภายในประเทศเป็นแห่งแรกเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๕ รายแล้ว สำหรับผลการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกาที่พบในสิงคโปร์นั้น นักวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์แถลงว่าเป็นเชื้อไวรัสซิกาสายพันธุ์เอเชีย ซึ่งน่าจะกลายพันธุ์มาจากกลุ่มที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ก่อนแล้ว โดยไม่ได้เป็นเชื้อที่แพร่มาจากแถบลาตินอเมริกาแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์ของ WHO ว่าไม่พบกรณีการติดเชื้อไวรัสซิกาในหมู่นักกีฬา หรือผู้ที่เดินทางไปชมมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโร ส่วนทางการมาเลเซียแถลงว่า พบกรณีการติดเชื้อไวรัสซิกาที่เป็นการติดต่อกันภายในประเทศรายแรก โดยพบเชื้อในชายผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่รัฐซาบาห์ กรณีนี้เกิดขึ้นสองวันหลังมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศรายแรก ซึ่งเป็นหญิงผู้หนึ่งที่ได้รับเชื้อจากการไปเยี่ยมบุตรสาวที่อยู่ในสิงคโปร์ ทั้งนี้ เชื้อไวรัสซิกาที่มีอยู่เป็นพาหะ ทำให้ผู้ติดเชื้อทั่วไปไม่มีเพียงไข้ต่ำ ๆ และมีผื่นขึ้นเท่านั้น แต่สำหรับสตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อจะมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะมีกะโหลกศีรษะเล็กและมีความผิดปกติทางสมอง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>มาเลเซียพบผู้ป่วยซิการายแรก ยืนยันได้รับเชื้อจากแดนลอดช่อง สุปรามาเนียม สาธาสิแวม รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซียแถลงว่า หญิงวัย ๕๘ ปี แสดงอาการไข้และมีผื่นคันหลังกลับจากสิงคโปร์เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคมได้หนึ่งสัปดาห์ และสำหรับว่า ทางการกำลังดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลายบ้านที่เป็นพาหะของไวรัสซิกา เช่น การฉีดพ่นยาฆ่ายุง และเรียกร้องให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง รีบไปพบแพทย์หากมีอาการที่สงสัยว่า ติดเชื้อซิกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด เช่น สิงคโปร์ ก่อนหน้านี้ ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของอเมริการะบุว่า สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่พบการระบาดของไวรัสซิกา ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ได้หวัน เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ออกประกาศเตือนสตรีมีครรภ์งดเดินทางไปสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาผลกระทบต่อธุรกิจนี้ พร้อมยืนยันว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย มาเลเซียนั้นขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังสิงคโปร์ใช้ยากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียยังเพิ่มมาตรการป้องกันภายหลังจากการระบาดของซิกาในสิงคโปร์ ด้วยการตรวจสอบผู้ที่เดินทางจากสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด</p>	-	-



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สิงคโปร์แนะนำคนท้องพบหมอกันชีกา-มะกันเดือน กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลง แนะนำผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีอาการไข้ มีผื่นคัน ตาแดงและปวดตามข้อให้เข้ารับการตรวจอาการกับแพทย์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ ป้องกันการระบาดของไวรัสซิกาที่ทำให้เกิดอาการสมองฝ่อในเด็กในครรภ์ที่เมื่อเกิดมา จะมีศีรษะเล็กและ มีพัฒนาการช้า นอกเหนือจากการเร่งฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อและ กำจัดยุงที่เป็นพาหะนำโรคทั่วประเทศ หลังสิงคโปร์พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ ครั้งแรกเมื่อ ๒๗ ส.ค. และผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่สหรัฐฯ และอังกฤษ เป็น ๒ ประเทศล่าสุดที่ออกคำแนะนำผู้หญิงมีครรภ์ให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นไป สิงคโปร์ตามรอยออสเตรเลีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ซิดนีย์ ยังแนะนำผู้เดินทางไป สิงคโปร์ให้ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และเตือนถึงความเป็นไปได้เรื่องการแพร่เชื้อ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์</p> <p>๓ ชาตินับวันชีกาเดือนหญิงท้องงดไปสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการแพร่เชื้อภายในประเทศ รายแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ ติดเชื้อรายแรกที่ยืนยันนั้นเป็นผู้หญิงเพียงรายเดียวจากผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่ผ่านการ ตรวจยืนยันแล้ว ภายหลังกำประกาศพบการแพร่ระบาดของไวรัสภายในประเทศ สิงคโปร์ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สุดทั้งมาเลเซียและ อินโดนีเซียได้ประกาศใช้ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวที่สนามบินและ จุดผ่านแดน ส่วนรัฐบาลไต้หวันได้เพิ่มระดับคำแนะนำด้านการเดินทาง โดยขอให้ผู้ที่ จะเดินทางมายังสิงคโปร์ ใช้ความระมัดระวังและป้องกันการโดนยุงกัด และขอให้สตรี มีครรภ์หรือผู้ที่คิดจะมีบุตร หลีกเลี่ยงการเดินทาง รัฐบาลสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ได้ออกคำแนะนำด้านการเดินทางแบบเดียวกัน โดยเดือน หญิงมีครรภ์และผู้ที่มีแผนมีบุตรให้เลื่อนการเดินทางมายังสิงคโปร์ ส่วนผู้ที่เดินทาง กลับจากสิงคโปร์นั้น ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในช่วงเวลา ๒ เดือน</p> <p>แม่มองส่งต่อไวรัสซิกาผ่านทางไข่ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์เท็กซัส วิทยาเขตคัลเวสตัน เปิดเผยผลการศึกษา พฤติกรรมยุงลายตัวเมียที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัส ซิกา ว่าสามารถส่งผ่านเชื้อไวรัสซิกา ไปยังยุงรุ่นใหม่ ผ่านทางไข่ของแม่มองได้โดยตรง ซึ่งแม้จะพบจำนวนการส่งผ่านเชื้อ ไวรัสซิกาจากแม่มองไปยังไข่ยุงในอัตราส่วนน้อยเพียง ๓ ใน ๒๙๐ แต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน ว่า เป็นความเสี่ยงที่มากเมื่อพิจารณาถึงจำนวนยุงลายตัวเมียในโลก ซึ่งนักวิจัยชี้ว่า ควรหาหนทางกำจัดต้นตอของพาหะเชื้อไวรัสซิกา และใช้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะ ตั้งแต่ระยะฟักตัวของไข่ยุง แทนที่จะฆ่ายุงวัยผู้ใหญ่ด้วยการฉีดยาฆ่าแมลงที่ทำให้การ ระบาดของเชื้อลดลง แต่ไม่สามารถกำจัดการระบาดไปได้</p>	-	-



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เอเชียและแอฟริกากำลังเผชิญภัยคุกคามจากไวรัสซิกา อินโดนีเซีย อินเดีย และไนจีเรีย เสี่ยงมากที่สุด</p> <p>ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยโทรอนโต ศึกษาเรื่องนี้โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การเดินทางโดยเครื่องบินของผู้คนจากทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของไวรัสซิกายไปยังทวีปแอฟริกาและเอเชีย ประชากรหญิงที่อาจเป็นพาหะนำโรค และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นั้น ๆ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า อินเดีย อินโดนีเซีย และไนจีเรีย เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจะเกิดไวรัสซิการะบาดมากที่สุด เพราะในแต่ละเดือนมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่การระบาดของเชื้อในทวีปอเมริกาใต้มากถึง ๕,๐๐๐ คน นอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม ปากีสถาน และบังกลาเทศก็มีความเสี่ยงจะเกิดการระบาดใหญ่เช่นกัน เนื่องจากมีทรัพยากรด้านสาธารณสุขสำหรับรับมือและควบคุมการระบาดของโรคอย่างจำกัด</p> <p>ปัจจุบัน มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในกว่า ๖๕ ประเทศและดินแดนทั่วโลก ทีมนักวิจัยเชื่อว่า มีประชากรจำนวนมากที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ยากจะป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ศ.โจนาธาน บอลล์ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ในอังกฤษ บอกว่า การประเมินแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นยังเป็นเรื่องยาก เพราะเชืชนิดนี้มีมานานในหลายพื้นที่ของแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งนั่นอาจทำให้คนท้องถิ่นบางส่วนมีภูมิคุ้มกันโรคอยู่แล้ว และอาจทำให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายอย่างที่หลายฝ่ายวิตก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ชีวิตหลังวิกฤตอีโบล่า</p> <p>การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบล่าในแอฟริกาตะวันตกช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการระบาดของโรคนี้ครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก เฉพาะในเซียร์รา ลีโอน มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบล่าถึง ๓,๙๕๖ คน ตอนที่เกิดการระบาดของไวรัสอีโบล่าในเซียร์รา ลีโอน มีชาวบ้านราว ๕๐๐ คนเสนอตัวเป็นอาสาสมัครช่วยจัดการฝังศพผู้เสียชีวิต โดยอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับการฝึกสอน เรียนรู้วิธีจัดการศพอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ นายโมฮัมเหม็ด คามารา และนายมุस्ताฟา กามังกา อดีตอาสาสมัคร ๒ คน ซึ่งต่างพบว่าชีวิตตัวเองต้องเปลี่ยนไปหลังการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น นายโมฮัมเหม็ด บอกว่าศพบางศพอยู่ในสภาพแย่มาก แต่ในฐานะที่เป็นอาสาสมัคร ทำให้เขานึกถึงความมีมนุษยธรรม ด้านนายมุस्ताฟา บอกว่า เขาเป็นคนมุสลิม ตัวเขาเองสูญเสียน้องสาวและครอบครัวของเธอเกือบทั้งหมดไปเพราะอีโบล่า “เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ที่ไรทำให้เขาเศร้าใจมาก” แม้ WHO จะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นปีว่า การระบาดของเชื้ออีโบล่าในแอฟริกาตะวันตกสิ้นสุดลงแล้ว แต่บรรดาอาสาสมัครเหล่านี้กลับตกที่นั่งลำบาก เพราะถูกสังคมรังเกียจ และไม่สามารถหางานอื่นทำได้ บางคนต้องเข้าร่วมกลุ่มรับคำปรึกษาเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไป</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	ฉีดยาสมองอัจฉริยะ ที่เกาหลีใต้มีกระแสฉีดยาสกัดจากใบแปะก๊วย ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยผู้ปกครองต่างพากันไปฉีดยาดังกล่าว หวังให้คะแนนสอบเอนทรานซ์สูง ด้านกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา เผยว่า สารดังกล่าวช่วยลดอาการปวดศีรษะและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกเท่านั้น	-	-
นานาชาติ	สารหนูในน้ำใต้ดิน นักวิจัยชี้ว่าแหล่งน้ำสำรองใต้ดินในเอเชียใต้ราว ๖๐% มีการปนเปื้อนสารหนูจนไม่สามารถนำมาใช้ อุปโภคบริโภคได้ กระทบประชาชน ๗๕๐ ล้านคน ในปากีสถาน อินเดีย เนปาล และบังกลาเทศ	-	-
นานาชาติ	ไวรัส 'อีโบล' รัฐบาลไลบีเรียเผยผลการศึกษาล่าสุด ชี้ว่า เชื้อไวรัสอีโบล่าสามารถแฝงตัวอยู่ในเชื้ออสุจิของผู้ป่วยชายที่หายจากการติดเชื้อแล้วได้นานถึง ๕๖๕ วัน หักล้างความเชื่อเก่าที่เชื่อว่าอายุได้เพียง ๓ เดือน ตอกย้ำความเป็นไปได้ที่การมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้ไวรัสชนิดนี้กลับมาระบาดอีกครั้ง	-	-
ประเทศ	ซิกา-เมอร์สปัจจัยเสี่ยงใหม่กระทบส่งผลไม้ไทยไปจีน สรท.ชี้ปัจจัยเสี่ยงยังรุมส่งออกไทยทั้งปี WHO ประกาศไทยเสี่ยง "ไวรัสซิกา-เมอร์ส" ทำส่งออกผลไม้ไปจีนชะงัก หวั่นกระทบซึ่งท่องเที่ยวระยะยาว สะกิดรัฐเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ พร้อมจัดแบงก์ชาติดูแลค่าเงินบาท ห้ามแข่งเกิน ๓๔.๕๐ บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ลุ้นตัวเลขส่งออกเดือนสิงหาคม หากวูบอีกมีปรับคาดการณ์ใหม่เป็นติดลบมากขึ้น	-	-
ประเทศ	เลขฯ รมว.ตั้งหน่วยงาน สธ.จัดเลี้ยงเกษียณ-ประชุมวิชาการ อลังการเกินพอดี นพ.กิตติศักดิ์ กลัปดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าจากการติดตามการประชุมวิชาการ งานเลี้ยงเกษียณอายุของกรม ของเขตต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีความรู้สึกที่ว่าชาว สธ. ยังไม่ได้สร้างค่านิยมร่วมกันเท่าใด มีการจัดงานอสังการเกินความพอดี จัดงานในสถานที่อื่นนอกเขตตัวเอง มีผู้ร่วมงานมากมาย ทำให้สงสัยว่ามี Good governance หรือไม่ ขณะเดียวกันก็บ่นว่าเงินงบประมาณน้อย เงินบำรุงไม่พอจ่ายค่าตอบแทน ค่ายาและเวชภัณฑ์ การจัดงานในลักษณะนี้มีอยู่เกือบทุกกรม เกือบทุกเขต เกือบทุกจังหวัด ซึ่งได้นำเรียนเรื่องนี้ต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แล้วว่าควรกำชับให้ใช้งบประมาณประหยัดลงกว่าเดิม รวมทั้งควรจัดงานในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง ไม่ใช่อยู่ภาคเหนือแล้วไปจัดงานภาคใต้ หรือจัดงานวิไลสมาราเกินไป ซึ่งจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ และช่วยกระทรวงประหยัดได้อีกไม่น้อย	-	-



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รพ.สธ.ชวนหมออนามัยร่วมปฏิรูประบบบริการประชาชน</p> <p>ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุม วิชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพไทย ประชาธิปไตย ร่วมใจชาวไทยสุขภาพดี” กล่าวว่ ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังพัฒนาให้ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจคุณค่า ในส่วน ของกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมกันสร้าง ค่านิยม MOPH ประกอบด้วย Mastery : การเป็นนายแห่งตน ชนะความโลภ โกรธ หลง เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน Originality : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ ประชาชน People Centered Approach : ทำหน้าที่ให้ คำนึงประชาชนเป็น ศูนย์กลาง และ Humility : เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคนต้องอ่อนน้อมถ่อม ตน ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อน เจ็บป่วย มีทุกข์ ตอบสนองดูแล ด้วย ความ “เข้าใจ เข้าถึง ทั่วถึง” เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ บริการปฐมภูมิ ที่อยู่ในการบริหารของเจ้าหน้าที่ระดับตำบล อำเภอ โดยการนำของ สาธารณสุขอำเภอ หมออนามัย ทันตภิบาล พยาบาล จะเป็นกำลังสำคัญร่วมปฏิรูป ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีมใน “คลินิกหมอครอบครัว” เพื่อให้คนไทย ๓ ล้าน ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคอยดูแลภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.มั่นใจจัดการซิคาได้-แจกกับดักยุงลาย ๑ ล้านชุด</p> <p>ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. กล่าวว่ ในขณะนี้ ประเทศใกล้เคียงเช่นสิงคโปร์มีการติดเชื้อไวรัสซิคา มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทย ถือเป็นโรคประจำถิ่น คิดว่าประเทศไทยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงที่ มียอดเป็นจำนวนมากนั้น เป็นยอดรวมทั้งปี ซึ่ง สธ.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน ทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์โรค ดังกล่าวโดยเฉพาะ ชัดเจนว่าขณะนี้ในพื้นที่ที่อยู่ในระยะฟักตัวของโรคเหลือเพียง ๔ จังหวัด และใน ๔ จังหวัดก็พบผู้ป่วยประปรายเพียงแค่ ๑๐ คนเท่านั้น อีกทั้ง ระหว่างนี้ผู้ป่วยไม่มีการแพร่เชื้อแต่อย่างใด อีกทั้งในขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตที่กับ ดักยุงลาย ซึ่งจะล่อให้ยุงมาวางไข่ และนำไปกำจัดทิ้ง ขยายไปทั่วประเทศกว่า ๑ ล้านชุด ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าแตกตื่น โปรดเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ สธ.กำลัง ดำเนินการอยู่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสซิคาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หน้าที่ ควบคุมกำจัดยุงลายไม่ใช่หน้าที่ของส่วนราชการเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนก็ต้อง ร่วมด้วยเช่นกัน อย่างเช่นในช่วงนี้อยู่ในหน้าฝน ก็ขอให้กำจัดแหล่งน้ำขังหรือพื้นที่ เสี่ยงที่ยุงไปวางไข่เพื่อป้องกันด้วย</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงานผู้ ติดเชื้อไวรัสซิคา	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 1-5 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ไทยต่างจากสิงคโปร์ไม่มีการระบาดชิคา</p> <p>นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังไม่มี การระบาดของไวรัสชิคาเหมือนประเทศสิงคโปร์ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว ๕๖ ราย ดังนั้นขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้ สธ.ได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๒.การเฝ้า ระวังทางกักกักวิทยา ๓.การเฝ้าระวังทางแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ ๔. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมทาง ห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา ตลอดจนการ ควบคุมแมลงพาหะนำโรค คือ ยุงลาย ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับพาหะนำโรค ใช้เลือดออก ใช้ปวดข้อยุงลาย ใช้เหลียง และเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน จึงเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของยุงพาหะและเชื้อไวรัส ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสชิคา ๒ วิธี คือ ๑. การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคา ในตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ น้ำลาย ด้วยวิธี Real-time RT-PCR รู้ผลภายใน ๘ ชั่วโมง ๒.การตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อไวรัสชิคา ในตัวอย่างซีรัมด้วยวิธี ELISA หากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสชิคา สถานพยาบาลทุกระดับสามารถส่งตัวอย่างมาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๔ ชั่วโมง</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมวิทย์ฯ ณะเสี่ยงเดินทางพื้นที่ระบาดใช้ชิคา</p> <p>นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสชิคาในไทย ยังไม่มีการระบาด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก กระทรวง สธ. ได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนความพร้อม ด้านการดูแลรักษา ตลอดจนการควบคุมแมลงพาหะนำโรคอย่างยุงลาย สำหรับการ ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสชิคานั้น กรมวิทย์ฯ จะให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคใน ๒ วิธี คือ ๑.การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคา ในตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และน้ำลาย ด้วยวิธีเรียล-ไทม์อาร์ที-พีซีอาร์(Real-time RT-PCR) สามารถรู้ผลได้ใน ๘ ชั่วโมง และ ๒.ตรวจแอนติบอดีชนิดแอลจีเอ็มและแอลจีเอ็มและแอลจีจีต่อไวรัสชิคา ใน ตัวอย่างซีรัม ด้วยวิธี ELISA หากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสชิคา สถานพยาบาลทุ กะดับสามารถส่งตัวอย่างเชื้อมาที่กรมวิทย์ฯ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	-	-
ประเทศ	<p>แอบอ้างโลโก้ สธ.ขายครีม เพงกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>แฟนเพจกระทรวงสาธารณสุขหลายคน ได้แจ้งข้อมูลเพจปลอม โดยใช้ชื่อเพจว่า สำนักงานสาธารณสุข พร้อมโลโก้ กระทรวงสาธารณสุขเดิม โฆษณาขายครีมลดริ้ว รอย ยี่ห้อ goji cream โดยแอบอ้างสรรพคุณว่าจะทำให้หน้าเด็กลง ๑๕ ปี ดีกว่าโบ ทอกซ์</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ชู'หญ้าหมยุง'เมนูสตรีวัยเจริญพันธุ์</p> <p>น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก กล่าวถึงพืชสมุนไพร "หญ้าหมยุง" ว่าหญ้าหมยุงมีชื่อที่เป็นที่รู้จักในภาคกลางว่า 'ผักกระชับ' จัดเป็นพืชพื้นบ้านที่เกิดขึ้นตามท้องนา ชาวบ้านชุมชนบ้านทะเลน้อย อ.แกลง จ.ระยอง นิยมบริโภคกัน เนื่องจากสรรพคุณในตำรายาโบราณเชื่อว่า ช่วยกระชับมดลูก แก่ปวดประจำเดือน ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ระบายประสาท แก่โรคมะลาเรีย ไซ้ข้ออักเสบ กระเพาะอักเสบ แก่ปวดกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย รวมทั้งในส่วนของใบและลำต้น หากนำมาตำให้ละเอียดสามารถใช้พอกแผลปวดบวม แผลงักกัด ค่อย รักษาโรคหิด หรือนำมาต้มเอาน้ำมาล้างแผลแก่ปวดศีรษะ ปวดหู แก่หวัดได้ด้วย ส่วนเมล็ดแก่ของผักกระชับพบว่ามีงานวิจัยของต่างประเทศยังเฝ้าว่าอาจช่วยรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเพียงภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมา โดยกรมจะนำผักกระชับมาวิจัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อว่ามีสารสำคัญใดบ้างและมีสรรพคุณดังกล่าวจริงหรือไม่ พร้อมแนะนำให้รับประทานเป็นอาหาร สามารถนำมาทำเป็นยาสลัด เพราะถือเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยดูแลสุขภาพ มีฤทธิ์เย็นและปลอดภัยสูง ไม่มีอันตราย โดยทุกส่วนของผักกระชับสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะต้นอ่อนที่ใช้เวลาเพาะประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ และยังพบว่าต่อมน้ำมันที่อยู่ใต้ใบสามารถนำมาทำน้ำมันหอมระเหยด้วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>อย. แฉยังไม่ถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติด วอนผู้ใช้โซเชียลมีเดียหยุดแพร่ข่าวเท็จ</p> <p>นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวแพร่ไปในโซเชียลมีเดียว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ ให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษตามที่ อย. เสนอ โดยให้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ซึ่งเดิมห้ามครอบครอง แล้วมาจัดอยู่ในกลุ่มยาสมุนไพร หรือยาควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษามะเร็งเท่านั้น อย. ขอชี้แจงว่าปัจจุบันกัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ โดยห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะอนุญาตโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ อย. ยังไม่มีการรับรองให้ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง หรือรับขึ้นทะเบียนยาที่ทำจากกัญชาแต่อย่างใดเนื่องจากยังไม่ม้งานวิจัยทางวิชาการเพียงพอที่จะยืนยันว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ส่วนที่ต่างประเทศในปัจจุบันมีการใช้ยาที่ได้จากสารสกัดของกัญชา เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และรักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้น ส่วนการนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งโดยตรง ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคกก.วัคซีนชาติ ติดตามความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ...</p> <p>พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีวาระสำคัญคือการติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้น เพื่อเร่งรัดการนำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อครม. โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กท. กพร. สำนักงานประมาณ และฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นสนับสนุน และหลายหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาของครม. และสนช. จะทำให้ประเทศไทยมีกลไกที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทั้งด้านกาวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนที่จำเป็น มาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากโรคติดต่อต่างๆ สำหรับการพิจารณาร่างวัคซีนแห่งชาติ พ.ร.บ. (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) เข้าบัญชียาหลัก ให้ประสานงานเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำวัคซีนมาเริ่มต้นให้บริการแก่เด็กนักเรียนหญิง ป. ๕ ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.</p>	-	-
ประเทศ	<p>สิทธิบัตรยาไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ยื่นคัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์ ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ใช้กฎหมายสิทธิบัตรปลดล็อกการผูกขาดตลาด เปิดโอกาสให้องค์การเภสัชกรรมและ บริษัทยาชื่อสามัญรายอื่นสามารถผลิตยาและขายได้ในราคาที่เป็นธรรม และมียาดังกล่าวอยู่ในระบบหลักประกัน สุขภาพของประเทศ โดยหลังยื่นคำคัดค้านแล้ว สำนักสิทธิบัตรจะรับเรื่องและแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่า มีผู้ คัดค้าน และผู้ขอรับสิทธิบัตรจะมีเวลา ๙๐ วันในการโต้แย้งคำคัดค้าน เมื่อสำนักสิทธิบัตรได้รับเอกสารทั้งหมดจากทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงจะเริ่มกระบวนการพิจารณาและตัดสินว่าจะปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรตามที่มีผู้คัดค้านหรือไม่</p>	-	-



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คอลัมน์ เพื่อนผู้บริโภค: อาหารติด 'ฉลากหวานมันเค็ม'</p> <p>พฤติกรรมกรบริโภคที่ไม่เหมาะสมของคนไทย ถือเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพ นำไปสู่การเจ็บป่วยโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non Communicable Disease) ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า ๓ แสนราย ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของคนไทย หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้ได้ว่าอาหารที่รับประทานอยู่มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม รวมถึงสาร อาหารอื่นๆ ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ก็คือการอ่านฉลากโภชนาการ โดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเพิ่มชนิดอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบ GDA หรือ "ฉลากหวานมันเค็ม" จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ในอาหาร ๕ ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอด ข้าวโพดคั่ว ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ โดยประกาศฉบับใหม่ ฉบับที่ ๓๗๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดกลุ่มอาหารที่ต้องแสดงฉลากหวานมันเค็ม ออกเป็น ๕ กลุ่ม ๑๕ ชนิด ดังนี้ ๑.อาหารขบเคี้ยว ๒.ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ในทำนองเดียวกัน ๓.ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ๔.อาหารกึ่งสำเร็จรูป ๕.อาหารมือหลักที่เป็นอาหารจานเดียว ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศฉบับนี้จะต้องติดฉลากหวานมัน เค็มตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>Service Plan แนวหน้า</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สช. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการใน รูปแบบของเขตสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพที่สำคัญของ ประชาชน ๑๓ สาขา และเพิ่มเติมอีก ๒ สาขา ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็นธรรม สามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด สดระยะเวลารอคอยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลงได้ โดยมีผลงานที่แต่ละเขตนำเสนอ ๓๙ เรื่อง อาทิ สาขาโรคหัวใจ ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพเขต ๒ สาขาหัวใจ ที่สามารถให้ยาเพื่อเปิดหลอดเลือดครบ ๑๐๐% และมีแผนพัฒนาให้รพ.สต.คัดกรอง วินิจฉัย ส่งต่อ และให้ยา แอสไพรินในภาวะที่สงสัยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ การลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจของเขตสุขภาพที่ ๔ โดยความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ช่วยลดคิวผ่าตัดเฉลี่ย ๒-๖ เดือน ในโรงพยาบาลรัฐ ส่วนเอกชนเหลือ ๑-๔ สัปดาห์</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ทำฟันปลอมเดือนเสี่ยงมะเร็งปากอันตรายเป็นภัย/เตือนอย่าเชื่อของถูก/ซูโหะฟันทั้งปรับ-คุก</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวว่า ผลสำรวจสุขภาพช่องปากระดับประเทศโดยกรมอนามัย ครั้งล่าสุดปี ๕๕ พบผู้ที่มีอายุ ๓๕-๕๔ ปี ถอนฟันเฉลี่ย ๓.๗ ซี่/คน อายุ ๖๐-๗๔ ปี ถอนเฉลี่ย ๓๓.๒ ซี่/คน พบในเขตเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ กทม. จึงมีผู้ฉวยโอกาสเปิดร้านทำฟันปลอมโดยตั้งโต๊ะรับทำในตลาดสด หมู่บ้าน หรือตามบ้าน ราคาถูกกว่าคลินิก ซี่ละประมาณ ๕๐๐ บาท ไม่ต้องรอนาน โดยบอกเคยเป็นลูกจ้างหมอฟัน วัสดุที่ใช้เป็นประเภท-ชนิดเดียวกับที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ จึงเตือนให้ระวังอันตราย มีโอกาสติดเชื้อจากเครื่องมือไม่สะอาด ไม่มีการออกแบบฟันให้เหมาะสมกับช่องปาก จะส่งผลทำให้การบดเคี้ยวไม่ดี มีผลกระทบต่อระบบย่อยตามมา อาจทำให้โรคในช่องปากลุกลาม ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักงานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส.กล่าวว่า โหะมี ๒ กระทั่งคือเข้าข่ายทันตแพทย์เถื่อน จำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเปิดร้านทำฟันไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่มีความเสี่ยงอันตราย บางครั้งอาจเชื่อมฟันปลอมติดกับซี่ฟันดี ฟันปลอมชนิดนี้ไม่สามารถถอดทำความสะอาดได้ เสี่ยงเชื้อโรคหมักหมม อักเสบ เป็นหนอง จนไม่สามารถเก็บฟันแท้ชิ้นนั้นต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>แนวทางป้องกันเด็กถูกล่อลวง</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลคนหายฯ พบว่า ปัญหาเด็กหายออกจากบ้านมีรุนแรงมากขึ้น การป้องกันเด็กให้พ้นอันตรายจากคนแปลกหน้า ลดความเสี่ยงจากการ ถูกล่อลวง ถูกลักพาตัว หรือพลัดหลง สามารถทำได้เมื่อลูกโตพอรู้ภาษา พ่อแม่ผู้ปกครองควรสอนลูกให้อยู่ในสายตาไม่วางใจคนแปลกหน้า กำชับลูกให้ลูกรู้จักระวังตัว โดยตั้งเป็นกฎให้เด็กไม่รับของ หากอยากให้ต้องให้พ่อแม่เป็นผู้รับ ด้วยตัวเองเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องสอนให้ลูกรู้จักชื่อจริงตัวเอง อายุ เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ วิธีโทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ ญาติ ตำรวจ เพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้ในกรณีฉุกเฉิน สอนวิธีโทรศัพท์สาธารณะหยุดเหรียญ วิธีโทรทางไกลผ่าน ไอเปอเรเตอร์เรียกเก็บเงินปลายทาง โดยให้ลูกจำเบอร์บ้านและมีมือถือพ่อแม่ให้ได้ สอนให้รู้จักขอความช่วยเหลือด้วย วิธีต่างๆ เช่น การร้อง หรือตะโกน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด การปลูกฝัง วินัย และความรับผิดชอบให้กับลูก ทั้งเรื่อง การเรียน การเล่นเกม การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจน การทำ กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภัยรอบข้าง</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 1-5 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เตรียมรับผู้ติดเชื้อ ๑ แสนคนมาดูแล</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมหากมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ว่า ขณะนี้ต้องแยกเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน เป็นคนละตัวกัน โดยทั้งคู่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไม่มีการนำมาใช้ทางการแพทย์ แต่ล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมพิจารณาว่าอาจลดระดับลงจากยาเสพติดให้โทษเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งแพทย์จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ก็ต้องมาทำข้อมูลให้ชัดเจนว่าจะใช้ประโยชน์ตัวไหน ซึ่งในแง่ความพร้อมของสถานพยาบาลในการบำบัดรักษา สธ.พร้อมรองรับบำบัดรักษา นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สธ.ได้มีการเตรียมระบบรองรับการส่งถ่ายผู้เสพผู้ติด จากการควบคุมความประพฤติประมาณ ๑ แสนคน มาอยู่ในการดูแลของ สธ. ซึ่งคาดว่าจะส่งถ่ายมาที่ สธ.ได้ประมาณเดือน ต.ค.นี้ ในแง่ของการเป็นผู้ป่วย ด้านแรกจะเป็นโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งจะมีการคัดกรองว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับใด และขณะนี้กำลังร่างหลักสูตรมาตรฐานให้แก่บุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดูแลคนไข้ด้วย นอกจากนี้หากรายได้มีโรคจิตเวชร่วมด้วยก็สามารถส่งมายังโรงพยาบาลจิตเวชที่สังกัดกรมสุขภาพจิตได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน</p> <p>นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานสถาบันเครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง "สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" ยอดสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนตกหล่น ๓ พันรายชื่อ และการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีเลขที่สมาชิกและที่อยู่แนบท้าย อาจทำให้บัตรเลือกตั้งส่งไม่ถึง อยากให้ กกก.สภาวิชาชีพฯ เร่งตรวจสอบและชี้แจง -ด้าน สำนักงานเลขาธิการสาธารณสุขชุมชนชี้แจงผ่าน Facebook ยืนยันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียง ๑๗,๓๐๒ คน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ร้องเรียนขายอุปกรณ์ทันตกรรมผ่านเฟซบุ๊ก</p> <p>มีประชาชนแจ้งให้ตรวจสอบ กรณีเฟซบุ๊ก "ชื่อแม็ก เจยเจย นะคับ" โพสต์ขายอุปกรณ์ทันตกรรม เช่น รีเทน เนอร์ ชุดฟอกฟันขาว โดยในหน้าโปรไฟล์เจ้าของเฟซบุ๊ก ระบุว่า สถานที่ทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุข ความเห็นที่ประชุม : ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ ได้ตรวจสอบข้อความต่างๆ ในเฟซบุ๊กดังกล่าว พบว่าเจ้าของเฟซบุ๊กรายนี้มีการโพสต์ขายอุปกรณ์ทันตกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว โดยไม่ได้เป็นบุคลากรของ กระทรวงสาธารณสุข แต่มีกำหนดจะเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ รพ.ลำพูน ในวันที่ ๑ก.ย.๕๙</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร</p> <p>นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการต้านโรค NCDs และกล่าวว่า ปัจจุบัน คนไทยนิยมทานข้าวนอกบ้านและทานอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น รวมถึงบริโภคผักและผลไม้มีน้อยเกินไป และไม่ออกกำลังกาย เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง อย.จึงคิดค้นสัญลักษณ์โภชนาการ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนตระหนักคิดก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า กำลังพิจารณาการใช้สัญลักษณ์กับกลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ส่วนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ต้องการใช้สัญลักษณ์สุขภาพ สามารถส่งใบสมัครขอการรับรองได้ที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางเว็บไซต์ www.ทางเลือกสุขภาพ.com</p>	-	-
ประเทศ	<p>เดือนกิน'คางคก'ไม่มียาต้านพิษ</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีชาวบ้านจับคางคกมาปิ้งย่างแล้วกินแก้มเหล้าจนทำให้เสียชีวิตว่า คางคกเป็นสัตว์มีพิษ จะมีต่อมพิษใกล้คอเพื่อป้องกันตัวเอง หากใครได้รับพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และรุนแรงต่อระบบหายใจ อาจได้รับพิษมาก จะทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว การรักษาพิษจากสัตว์บางชนิดไม่มียาต้านพิษ เพราะยาต้านพิษบางชนิดมีราคาแพง สำหรับพิษคางคกนั้นไม่มียาต้านโดยตรง พิษคางคกมีอันตรายต่อระบบหัวใจ ออกฤทธิ์เร็ว รักษายาก เพราะอาการรุนแรง เช่นเดียวกับพิษของแมงกะพรุนกล่อง ที่ผ่านมามีผู้ได้รับพิษจากคางคกเฉลี่ยปีละ ๒-๓ ราย อีกทั้งไม่มีคำแนะนำที่ปลอดภัยในการกินคางคก เพราะไม่แนะนำให้กินเด็ดขาด รวมถึงสัตว์มีพิษอื่น ๆ เช่น แมงมุม แมงป่อง หากรับประทานสัตว์มีพิษ ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้พิษเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น.</p>	-	-
ประเทศ	<p>สพด.ซีบีเอ็มหัวใจไม่ทำให้ "ดับแตก"</p> <p>นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพด. กล่าวถึงกรณี อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาที่ผูกคอตาย ในห้องควบคุมตัวโดยใช้ถุงเท้า และผลชันสูตรพบว่าตายเพราะเลือดออกในช่องท้องจากการถูกของแข็งกระแทก โดย มีการกล่าวอ้างว่าอาการดับแตกอาจเกิดจากบีบหัวใจของแพทย์ ว่า การบีบหัวใจต้องกดบริเวณกลางหน้าอกของผู้ป่วย ซึ่งห่างจากตับมาก ถึงบีบผิดวิธีก็ไม่น่าจะทำให้ดับแตกได้ อาจแค่มีอาการช้ำในบริเวณที่บีบ หรือซีโครงหักหากผู้ป่วย ผอมบางมากหรือบาดเจ็บอื่นๆอยู่ก่อน ซึ่งหากซีโครงหักก็ไม่น่าจะกระทบไปถึงบริเวณตับ สิ่งที่สำคัญคือ อยากรู้ ประชาชนทุกคน เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกต้อง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนที่รถฉุกเฉินจะไปถึง</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 1-5 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อย. ยืนยัน "วิตามินแบบสูบ" ไร้ประโยชน์</p> <p>ภก. ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. ยืนยันว่า วิตามินแบบสูบไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. เพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากปริมาณวิตามินที่ระบุไว้ข้างฉลากมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่มีผลการวิจัยยืนยัน เรื่องผลต่อร่างกาย และวิตามินต้องดูดผ่านความร้อน ทำให้เสียสภาพจนประสิทธิภาพลดลง หากต้องการวิตามิน แนะนำให้เลือกซื้อจากร้านขายยาและได้รับการรับรองจาก อย. เท่านั้น หรือหากต้องการมีผิวสวยและร่างกายแข็งแรง ให้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ. เตรียมพร้อมบริหารงบฯ ปี๖๐ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการงบลงทุนทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่ให้เกิดปัญหาเรื่อง การทุจริต</p>	-	-
ประเทศ	<p>สร้างสุขภาวะสตรีวัยแรงงาน</p> <p>กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สสส. และเสถียรธรรมสถาน จัดแถลงข่าว "สตรี คือ สติ" โดยจากการสำรวจของสายด่วนกรมสุขภาพจิต ปี ๒๕๕๙ พบว่า ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เป็นปัญหาสำคัญอันดับ ๑ ของ สตรีวัยแรงงาน รองลงมาคือ ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก และปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้ ยังพบว่าโรค ซึมเศร้า เป็นสาเหตุอันดับ ๑ ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากความเจ็บป่วยและพิการของหญิงไทย จึงร่วมกันจัดอบรม แกนนำจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานที่ดี มี เป้าหมายการสร้าง Health Promoter จำนวน ๑,๐๐๐ คน ใน ๑๕ พื้นที่เป้าหมาย พร้อมกับถอดบทเรียนองค์ความรู้ ทัศนคติเป็นเครื่องมือการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดไปยังกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>กำหนดขยะมูลฝอยห้ามนำเข้าประเทศ</p> <p>นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย ฯลฯ เพื่อยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ สินค้าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กำหนดนิยามขยะมูลฝอยที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ขยะมูลฝอยที่เก็บจากแหล่งกำเนิดจากชุมชน ตามพิกัด ศุลกากรที่ ๓๘๒๘.๑๐.๐๐ เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงเศษกระดาษ เศษอะลูมิเนียม และเศษเหล็ก</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 1-5 กันยายน 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>แพทย์เตือนภูมิแพ้ตายได้</p> <p>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กรณีแพทย์สันนิษฐานว่า เด็กนักเรียนหญิง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีอาการคันและมีตุ่มขึ้นที่บริเวณท้องหลัง รับประทานแกงจืดเต้าหู้ที่โรงเรียน เกิดจากการแพ้ แต่ครูให้เด็กกินเต้าหู้ไขเพื่อพิสูจน์ และไม่มีอาการแพ้ จึงถูกให้กราบขอขมาครูหน้าเสาธง ว่า การแพ้อาหารเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าแพ้อาหารหรือสารใด ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ครูไม่ควรทดสอบเอง ถ้าเกิดเด็กแพ้อาหารจริงอาจเกิดปัญหาตามมา โดยถ้าแพ้มาก อาจจะทำให้เสียชีวิตได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>คัดค้าน บ.เหล้าทำกิจกรรมในโรงเรียน</p> <p>นายคารณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยแกนนำนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และองค์กรด้านน้ำเมา เดินทางไปยังสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายไบร อัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อคัดค้านกรณีบริษัท ดีอาจีโอ โมเอ็ท เชนเนสซี (ประเทศไทย) บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสุราต่างประเทศรายใหญ่ในไทย ร่วมกับสถานทูตอังกฤษ จัดกิจกรรมละคร แฝงการสร้างทัศนคติบวกต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ผอ.สตร.๑๑ เดือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก กรณีพบผู้เสียชีวิต หลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค</p> <p>ผอ.สตร.๑๑ เดือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก กรณีพบผู้เสียชีวิต หลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค” แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย จากกรณีพบผู้เสียชีวิต ๑ ราย หลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป็นเพศชาย อายุ ๒ เดือน ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีอาการไข้ ผื่นหนังเขียวคล้ำ ปลายมือปลายเท้าเย็น หลังฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี (DPT-HB) และวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) โดยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดด้วยอายุครรภ์ ๗ เดือน นั้น จากกรณีดังกล่าว ได้สอบสวนหาสาเหตุและเก็บตัวอย่างวัคซีนส่งตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามกระบวนการปกติ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดในทุกรายการทดสอบ ตามมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยสถาบันชีววัตถุในการรับรองรุ่นการผลิตไม่พบความผิดปกติใดๆ หากสถานบริการพบผู้ที่มีอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้รายงานผู้ป่วยตามระบบรายงาน และแจ้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อสอบสวนหาสาเหตุภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังพบผู้ป่วย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ร้องเรียนรพ.ทำคลอดลูกตาย ที่ จ.สระแก้ว แม่ร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณา กรณีลูกเสียชีวิตขณะทำคลอดใน โรงพยาบาล เนื่องจาก พยาบาลได้ออกไปกินอาหารขณะที่ผู้ร้องเรียนกำลังอยู่ในห้อง คลอดหลังน้ำคร่ำแตก โดยหลังจากพยาบาลติดยาให้ แล้ว ได้บอกว่า หากมีลมเบ่งก็ ให้เบ่งออกมาเลย แล้วเดินออกจากห้องไป หลังจากนั้นเมื่อมีลมเบ่งจึงได้เบ่งจนหัวลูก ไส้ลอกออกมา แต่ไม่มีแรงเรียกพยาบาล เมื่อพยาบาลเข้ามาพบจึงคุกก่อนโทรศัพท์หา แพทย์เวร แต่กว่าแพทย์เวรจะมาถึง เด็กได้เสียชีวิตแล้ว และเมื่อมารับศพลูกพบว่า โรงพยาบาลได้นำศพใส่ถุงดำ ๓ ชั้น แล้วมัดใส่กล่อง ทำให้โกรธมาก จึง มาร้องเรียน กับนางปวีณา และระบุว่า ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีทารกคลอดตายโรงพยาบาลแห่งนี้ถึง ๔ คนแล้ว</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>โรคพิษสุนัขบ้า ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตรวจพบชาวบ้านคิดเชื้อพิษสุนัขบ้า ๕ ราย ในพื้นที่ ๔ ตำบลที่ อยู่ติดกัน สำนักงานปศุสัตว์จึงออกประกาศพื้นที่เขตควบคุมพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ส.ค. - ๒๓ ก.ย. ๕๙ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออก ฉีดวัคซีนสุนัขจรจัดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน</p>	จังหวัดพิจิตรไม่ พบรายงาน ผู้ป่วยโรคพิษ สุนัขบ้า	-
จังหวัด	<p>"กอบกาญจน์" ชงบอร์ดท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวพิจิตรเชื่อมโยงอาเซียน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร ว่า มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรม ประเพณี พื้นที่การเกษตร รวมทั้งโบราณสถาน นับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน การท่องเที่ยว ซึ่งจะได้นำแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดการ ท่องเที่ยว เพื่อผลักดันการส่งเสริมศักยภาพของ จ.พิจิตร และเชื่อมโยงสู่อาเซียน</p>	-	-

รสบ ศราช
 รทท สจ.ดี
 ในจังหวัดพิจิตร
 ดำเนินการ
 ประกาศ SAT ๒๖/๙/๕๙

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 ๕ ก.ย. 2559

